

# อารียาระเบิดแคมเปญ “PRO NO PAY” จ่าย 0 บาท เข้าอยู่ได้ทันที



อารียา ปลุกตลาดอสังหาฯ ระเบิดแคมเปญ “PRO NO PAY” เดินตัวปลิว ซิลล์เข้าบ้านจ่าย 0 บาท เข้าอยู่ได้ทันทีทั้ง บ้านเดี่ยว วิลเลจทาวน์ ทาวน์โฮม และคอนโดทุกทำเลใจกลางเมือง หนุ่่นคนไทยมีบ้านง่ายขึ้น ในสังคมคุณภาพ

น.ส. อุษราพร เจริญสวามิภักดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทส่งแคมเปญ “PRO NO PAY” เดินตัวปลิว ซิลล์เข้าบ้าน ระหว่างวันที่ 24 เม.ย. 2560 – 11 มิ.ย. 2560 เพื่อสร้างสีสัน พร้อมกระตุ้นตลาดอสังหาริมทรัพย์ในช่วงไตรมาส 2 ของปีนี้ และส่งเสริมให้คนไทยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองได้ง่ายขึ้นด้วยโปรโมชั่น “จ่าย 0 บาท เข้าอยู่ได้ทันที” ในทุกโครงการทั้งแนวราบและแนวสูง พร้อมรับฟรีค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์

ทั้งนี้แนะนำบ้านเดี่ยว โครงการอารียา โคโมะ บนทำเลบางนา – วงแหวน 2 ชั้น 4 ห้องนอนใหญ่ 2 ที่จอดรถ ในสังคมส่วนตัว โครงการอารียา โคโมะ วงแหวน – รามอินทรา แวดล้อมด้วยสวนสีเขียวรอบโครงการใกล้แฟชั่นไอส์แลนด์ และ รถไฟฟ้า โครงการอารียา โคโมะ วงแหวน – ราชพฤกษ์ พร้อมคลับเฮ้าส์หรู ติดถนนใหญ่ ใกล้รถไฟฟ้า และเซ็นทรัลเวสเกต โครงการอารียา โคโมะ ลาดกระบัง – สุวรรณภูมิ บ้านหลังใหญ่ ซีรียี่ใหม่บนพื้นที่ 120 ตารางวา โครงการอารียา เมทโทร เกษตร – นวมินทร์ ทำเลใกล้ทางด่วนและโทลล์เวย์ เชื่อมต่อถนนหลักได้หลายเส้นทาง โครงการเดอะ วิลเลจ คอทเทจ กาญจนภิเษก – ราชพฤกษ์ บ้านหลังใหญ่ ยูนิตติดสวน พร้อมคลับเฮ้าส์หรู ใกล้รถไฟฟ้า และเซ็นทรัลเวสเกต โครงการอารียา ดอนเมือง – สรงประภา รูปแบบบ้านเดี่ยว 4 ห้องนอน 4 ที่จอดรถ ใกล้สนามบิวดอนเมือง

โครงการประเภททาวน์โฮม แนะนำ โครงการเดอะคัลเลอร์ส วงแหวน – รามอินทรา ทาวน์โฮม 4 ห้องนอน พร้อมคลับเฮ้าส์ขนาดใหญ่ ใกล้แฟชั่นไอส์แลนด์ และรถไฟฟ้าสายสีชมพู โครงการเดอะคัลเลอร์ส บนทำเลบางนา – วงแหวน ทาวน์โฮมฟังก์ชันบ้านเดี่ยว 2 ที่จอดรถ ใกล้เมกา บางนา, โครงการเดอะคัลเลอร์ส รังสิต – คลอง 4 พร้อมคลับเฮ้าส์ใหญ่ บนพื้นที่กว่า 1 ไร่ และโครงการเดอะคัลเลอร์ส วงแหวน – ราชพฤกษ์ พร้อมคลับเฮ้าส์ ติดถนนใหญ่ ใกล้รถไฟฟ้า โครงการเดอะคัลเลอร์ส กาญจนภิเษก-ราชพฤกษ์ พร้อมระบบ HOME Intelligent

โครงการเดอะ เฟลส กาญจนภิเษก-ราชพฤกษ์ ทาวน์โฮม 3 ห้องนอน 1 ที่จอดรถ โครงการอารียา เดลี่ เกษตร – นวมินทร์ ทาวน์โฮม 3 ชั้น ฟังก์ชันบ้านเดี่ยว การเดินทางสะดวก เพียง 5 นาที จากรถไฟฟ้า ม. เกษตรศาสตร์ ใกล้ทางด่วนและโทลล์เวย์ โครงการอารียา ทูปี เกษตร – นวมินทร์ หลังสุดท้ายก่อนปิดโครงการ โครงการอารียา บริกค์

รังสิต - ลำลูกกา รูปแบบโฮมออฟฟิศ/ทาวน์โฮม 3 ชั้น สามารถใช้เป็นที่อยู่อาศัยและทำธุรกิจ โครงการอารีญา บริกค์  
บางนา - วงแหวน ทำเลสะดวกสบายใกล้ห้างเมกาบางนาและทางด่วนบูรพาวิถี

ประเภทวิลเลจทาวน์ บ้านสไตล์วินเทจ เป็นส่วนตัวทุกหลังกับดีไซน์ที่ผนังบ้านเป็นอิฐระไม้ติดเคอร์ รูปแบบ 4 ห้อง  
นอน 2 ที่จอดรถ กับโครงการเดอะวิลเลจ บางนา - วงแหวน 2 ใกล้เมกา บางนา โครงการเดอะ วิลเลจ แจ้จันนะ  
ติวานนท์ ติดแม่น้ำเจ้าพระยา โครงการเดอะ วิลเลจ กาญจนภิเษก - ราชพฤกษ์ คลับแฮนด์ฮูร์ ใกล้รถไฟฟ้า และ  
เซ็นทรัลเวสเกต โครงการเดอะ วิลเลจ รังสิต - วงแหวน พร้อมสวนสีเขียวรอบโครงการ

ประเภทคอนโดมิเนียม โครงการเอ สเปซ มี รัตนาธิเบศร์ คอนโดหรูแห่งเดียว ติดทั้งเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ และใกล้  
รถไฟฟ้า โครงการเอ สเปซ มี สุขุมวิท 77 คอนโดกลางทำเลสุขุมวิทแต่งครบพร้อมอยู่ และฟรีค่าธรรมเนียมการโอ  
น โครงการเอ สเปซ มี บางนา ติดเมกาบางนา

การซื้อที่อยู่อาศัยในช่วงนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่ดี เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยยังอยู่ในระดับต่ำ  
ประกอบกับสถาบันการเงินแข่งขันการปล่อยสินเชื่อด้วยโปรโมชั่นที่หลากหลายทั้งลด แลก แจก แถม ซึ่งเอื้อ  
ประโยชน์ให้กับผู้กู้ยืมสินเชื่อ เพราะภาระในการผ่อนชำระค่างวดรายเดือนต่ำลงทำให้เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยได้ง่าย  
ขึ้น

โครงการที่อยู่อาศัยของอารีญา นอกจากจะซื้อเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย ยังเหมาะกับการซื้อเพื่อการลงทุน ทั้งการปล่อยเช่า  
รายเดือน และการเก็งกำไรในระยะยาว เนื่องจากทุกโครงการจะใช้กลยุทธ์สำคัญ 4 ด้าน คือ

1. ทำเลที่ตั้งใจกลางเมือง ซึ่งมาพร้อมความสะดวกด้านระบบสาธารณูปโภคทั้ง ทางพิเศษ รถไฟฟ้า ใกล้แหล่งชุมชน  
และห้างสรรพสินค้า
2. การออกแบบดีไซน์ที่มีความโดดเด่นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด
3. ด้านคุณภาพการก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การนำพลังงานทางเลือกมาใช้ในพื้นที่ส่วนกลาง อาทิ การใช้  
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และการแยกระบบท่อน้ำเพื่อบำบัดกลับมาใช้ในส่วนกลาง
4. ด้านการให้บริการทั้งก่อนการขายและหลังการขาย โดยเน้นสร้างความสุขที่เป็นมิตรต่อผู้อยู่อาศัย

.....